




- ประชุมติดตามและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 (หน้า 2)
- กษ. ขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (หน้า 2)
- ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 (หน้า 2)
- โครงการ “หนูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน” (หน้า 2)
- ประชุม ออกติดตามและประเมินผล โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกร (หน้า 3)
- “ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร” (หน้า 3)
- ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ (คปจ.อำนาจเจริญ) (หน้า 3)
- สวด.ตรวจรับงาน “โครงการแหล่งน้ำในไร่นาออกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 65” (หน้า 3)
- โครงการชลประทานอำนาจเจริญ แจกจ่ายการันตีน้ำ ข้อมูล ณ 26 ม.ค.65 (หน้า 3)
- โครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (zoning by agri-map) (หน้า 4)
- ประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 (หน้า 4)
- ชาว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว สม.สหภาพเกษตรกร และ ครัวเรือนอำนาจเจริญ (หน้า 4)



สามารถดาวน์โหลดจดหมายเหตุได้ที่ QR Code




ยินดีต้อนรับ

นายชาญวิทย์ ธานี

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ “คนใหม่”

ด้วยความยินดียิ่ง

ตำแหน่งเดิม : หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ



จังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2/2565 เพื่อให้บริการเกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านจิก ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (25/01/65)



วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นางจันจิรา สายรอด เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตร ในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหา ด้านการเกษตร อย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อมาให้บริการสนับสนุนเกษตรกร และแก้ไขปัญหาทางการเกษตร ภายใต้คลินิกเกษตรต่างๆ ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทานคลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมรดก “หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ” การสาธิตการนำฟางข้าวมาทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง การจัดนิทรรศการไม่เผาในพื้นที่การเกษตร การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตร และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางอำเภอพนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครเกษตรกรและนักเรียน ทั้งนี้ มีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายอำเภอพนา หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด/อำเภอ หัวหน้ากลุ่ม สนง.เกษตรจังหวัด กลุ่มเกษตรกร และพี่น้องเกษตรกร มาร่วมโครงการฯ หลังจากที่ได้ประธานได้กล่าวเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เป็นที่เรียบร้อย ประธานได้ขึ้นข้อมเปิดงานและมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน มอบพันธุ์ปลา รับมอบกระเช้า และเยี่ยมชมหน่วยงานที่ให้บริการทางการเกษตร ณ โรงเรียนบ้านจิก หมู่ที่ 9 และ 13 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

ประชุมติดตามและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ ZOOM MEETING (25/01/65)

วันอังคาร 25 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลาง ชั้น 3 นายชาญวิทย์ ธาณี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายมนตรี สีหมงคลสกุล ผอ.โครงการชลประทานอำนาจเจริญ นายสรรเสริญ เจริญศิริ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ นายสำรวย เฉลยบุญ ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ นายประสิทธิ์ ศรีส่อง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ผู้แทนส่วนราชการ ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี นายอภิย สุธิสสังข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 14 เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ซึ่งมีประเด็นสำคัญในเรื่องสินค้าข้าวเจ้า



กษ. ขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 นายชาญวิทย์ ธาณี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายจิรทัต สวรรคทัต หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร ข้าราชการ/พนักงานราชการสำนักงานฯ เกษตรอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ณ บ้านนาหมอม้า หมู่ที่ 1 ตำบลนาหมอม้า และบ้านน้ำปลีก หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 โครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านให้เป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงระดับหมู่บ้าน ผ่านกลไกของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ในระดับพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกษตรกรในหมู่บ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 180,000 บาทต่อคนต่อปี

จดหมายข่าว หน้า 2

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายชาญวิทย์ ธาณี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ/ผู้แทน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ให้มีความเป็นเอกภาพเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ



ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินโครงการ “หมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน”



วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 06.00 น. นายธำนิษฐ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินโครงการ “หมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบโครงการฯ ดังกล่าว และขอบคุณสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีผู้ประกอบการค้าเนื้อสุกรจำนวน 6 ราย เข้าร่วมโครงการฯ ในการจำหน่ายเนื้อสุกรราคา กิโลกรัมละ 150 บาท ตั้งแต่วันที่ 17-31 มกราคม 2565 ในพื้นที่ อ.เมืองฯ, อ.ลืออำนาจ , อ.หัวตะพาน , อ.ปทุมราชวงศา



ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ออกติดตามและประเมินผลผลิตปลานิลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 นายวชิระ กว้างขวาง ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมกับ นางสาวสุพรรณษา ทองยา ออกติดตามและประเมินผลผลิตปลานิลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื้นที่ตำบลสร้างนงทา ตำบลนาแต่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ สุ่มบ่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 8 บ่อ ดำเนินการเก็บข้อมูลอัตราการเจริญเติบโตของปลานิลที่ปล่อย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 พบว่า ปลานิลมีอัตราการเจริญเติบโตดี เหมาะสมกับช่วงอายุ นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลา การสร้างอาหารธรรมชาติ

จดหมายข่าว หน้า 3



"ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร"

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชาย คงแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 13 และ 14 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ เขาวน้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุรเดช ปัดสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ และนายวัชรินทร์ มามาก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนสมาชิกสหกรณ์และร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนาเจริญ จำกัด และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรชานุมาน จำกัด ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่แผนการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายสวน เฟ่งพิศ ผู้อำนวยการสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยสมาชิกสหกรณ์ร่วมให้การต้อนรับ สหกรณ์การเกษตรนาเจริญ จำกัด



จังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ (คปจ.อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 1/2565



วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 19.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ (คปจ.อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางสาวจริยา วงศ์วิระ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม เพื่อนำแผนงาน ผลงานการดำเนินงานตามแผนงานปีงบประมาณ 2565 เสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ และเพื่อพิจารณาการโอนสิทธิและรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (อำนาจคปจ) พื้นที่ 5 อำเภอ จำนวน 25 25 แปลง เนื้อที่ประมาณ 377-3-61 ไร่ และการขออนุญาต ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจกรรมอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อก่อสร้างวัดจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดศรีคำบอน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ วัดบ้านใหม่พัฒนา อำเภอห้วยตะพาน และวัดพึงอินทร์พนาราม อำเภอเสนางคนิคม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกวาระที่นำเสนอ ณ ห้องประชุมฝ้ายซิดคำพระชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด



สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจรับงาน “โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2565”

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นายสรสรเสรีญ เจริญศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจรับงาน “โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2565” ในพื้นที่เขต อำเภอสิ้ออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาจะขุดบ่อขนาด 1,260 ลบ.ม. เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกร และถูกต้องตามรูปแบบมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน และใช้ประโยชน์ในการเก็บกักน้ำในแปลงนาเกษตรกรให้ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกต่อไป



โครงการชลประทานอำนาจเจริญ แจ้งสถานการณ์น้ำ ข้อมูล ณ 26 มกราคม 2565



นายมนตรี สีมงคลสกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ แจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำ อ่างเก็บน้ำ 4 อ่าง 1 เขื่อน ปริมาณน้ำปัจจุบัน 40.383 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 76.60 % ปริมาณน้ำใช้การ 38.290 ล้าน ลบ.ม. มาตรการเตรียมความพร้อมและแนวทางการช่วยเหลือ ชลประทาน ติดตาม วิเคราะห์ แนวโน้มสถานการณ์และสั่งการโดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) และเตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือไว้ให้ความช่วยเหลือ เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว 14 เครื่อง และรถบรรทุกน้ำขนาด 8,000 ลิตร 1 คัน ดำเนินการช่วยเหลือทันทีที่มีการร้องขอ โทรศัพท์ 045-451554



โครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (zoning by agri-map)

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 น.ส.วิราวรรณ คำมา ประมงอำเภอเสนางคนิคม ร่วมกับนางสาวเพชรลดดา ผ่านสำแดง นักวิชาการประมง ปฏิบัติการ และนายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ จัดอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (zoning by agri-map) จำนวน 10 ราย ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสูง หมู่ที่4 ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

สตส.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ โดยนายไมตรี สายจันดา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 โดยมีนางลาพุล ใจกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด



กิจกรรมการพัฒนาการผลิตโคเนื้อ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรผู้มืออาชีพ รุ่นที่6

วันที่ 6 มกราคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ ร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมการพัฒนาการผลิตโคเนื้อ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรผู้มืออาชีพ โดยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่6 จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ณ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ มีเกษตรกรเข้ารับการศึกษาอบรม จำนวน 40 ราย โดยให้ความรู้การปลูกและการจัดการพืชอาหารสัตว์ สหิทธิการผสมอาหารข้น อาหารผสมครบส่วน(TMR) หญ้าเนเปียร์หมัก ใบมันสำปะหลังหมัก ใบหม่อนหมัก ใบกระถินหมัก ฟางปรุแต่ง และแร่ธาตุก้อน พร้อมดูงานศูนย์บริการอาหารสัตว์(feed center) การเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีต บ่อแก๊สชีวภาพ และฐานเรียนรู้พืชอาหารสัตว์ ซึ่งเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ มอบหมายให้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

ดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2564



วันที่ 13 มกราคม 2565 นายสำรวย เฉลยบุญ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ มอบหมายให้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2564 จากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ กลุ่มบ้านลือ กลุ่มบ้านแสนสุข ต.ลือ อ. ปทุมราชวงศา และกลุ่มบ้านคากลาง ต. โนนหนามแท่ง อ.เมือง จังหวัดอำนาจเจริญ รวม 3 กลุ่ม เกษตรกรรวม 23 ราย น้ำหนักเมล็ดพันธุ์รวม 85,372 กิโลกรัม



ประชุมชี้แจงแบบสำรวจข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม



เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 นายวสุ ไซโยภค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวอรุณา มุ่งสวัสดิ์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนางสาวระวีวรรณ กล้าสกุล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ประชุมชี้แจงแบบสำรวจข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ร่วมกับนายพรชัย ศรีสมบัติ กำนันตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน(15 หมู่บ้าน) ทั้งนี้ได้มีมติกำหนดส่งแบบสำรวจข้อมูล ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เพื่อให้ สำนักงานสภาเกษตรกรได้รวบรวมแบบสำรวจนำไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนฯ ต่อไป

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ กับการพัฒนาด้านการปลูกพืชในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ปี 65

นางสาวนิรมล คำพะอิก ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ ดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรผู้มืออาชีพ โดยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ กยท. สาขาอำนาจเจริญ ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจผสมผสานในสวนยางพารา อบรมเกษตรกรชาวสวนยาง 200 ราย หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตโกโก้ในสวนยางพารา” 22 ธ.ค. 64 ปัจจุบันกำลังดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรแปลงต้นแบบที่มีความพร้อม จำนวน 50 รายๆละ 2 ไร่ - สนับสนุนพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ต้นโกโก้ (กรมวิชาการเกษตร) 100 ต้น/ไร่ ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และติดตามและให้คำแนะนำการปลูก ดูแลรักษา

